



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHÒ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền giáo lý Đạo Cao Đài

Bản Tin Thế Đạo

Số 79 ngày 24-4-2017

**PHẬT TƯỢNG PHẠM HỘ PHÁP ĐÃ ĐẾN
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
NGÀY 18-4-2017**



**Một số đồng đạo hay tin vội chạy đến Thánh Thất
cung nghinh và bái lạy Đức Phạm Hộ Pháp**

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cứu Thập Nhị Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Cao Đài Hải Ngoại
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
8415 S. Breeze Dr. Houston Texas 77071

THÔNG BÁO

Phật Tượng Phạm Hộ Pháp sau khi rời Đất Nước Campuchia Thành Phố Phnom Penh lên đĩnh trên biển cả đi qua Hải Cảng Singapore, đi qua Hải Cảng Los Angeles USA, đi đến Hải Cảng Houston, và cuối cùng đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào Ngày 18 Tháng 4 Năm 2017 lúc 4:00pm.

Phật Tượng Phạm Hộ Pháp được chuyển đến Cao Đài Hải Ngoại tại Thánh Thất Houston, Texas như một huyền diệu bất ngờ không ai có thể tưởng tượng được, dù phải vượt qua bao nhiêu thử thách cam go...

Chúng con, toàn thể Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại, cùng Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas xin hân hoan tiếp đón, cung nghinh Phật Tượng Đức Ngài, với tấm lòng chân thành ngưỡng mộ và tôn kính Đức Tôn Sư.

Cầu xin Đức Ngài ban bố phước lành cho toàn thể Tín Đồ Cao Đài Thiện Nam Tín Nữ trong nước, ngoài nước, sớm vượt qua cơn Đạo Loạn chấn chính Thiện Tâm trở vào cõi Trí Giác, toàn thể Tín Đồ Cao Đài cùng nhau làm thành những chiếc bánh xe nhỏ để đẩy bánh xe tiến hóa tiến thẳng về phía trước.

Xin Thầy ban ơn lành cho chúng con trên đường hành đạo đầy khó khăn, đầy chông gai thử thách, trong những bước đầu lưu vong hải ngoại!

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN

Houston, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2017

TM. Cao Đài Hải Ngoại

Đồng Chủ Trưởng

Quốc Chủ Trưởng CTD-HN

Quốc Sư Trình Quốc Thế

Quốc Chủ Trưởng HTD-HN

Quốc Sư Nguyễn Ngọc Dũ

**ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh**

**CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS**
8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071

**Tường Thuật Ngày Cung Nghinh
THÁNH TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC**
Từ Campuchia về Thánh Thất Cao Đài Houston TX Ngày 18 Tháng 4 Năm 2017
(Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)

Thánh Tượng Đức Hộ Pháp sau hơn 5 năm ngự tại Thánh Thất Kim Biên Phnom Penh nơi ngự Liên Đài Đức Ngài đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vận động chính phủ Campuchia không cho thờ Bửu Tượng. Qua các biện cố chính trị, qua những biến động lòng người, qua những thử thách gay go, cuối cùng Thánh Tượng Đức Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston TX vào lúc 4:00pm ngày 18 tháng 4 năm 2017



Toàn thể Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại, Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cung nghinh đón Đức Ngài. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, từ lúc 11:30AM, shipment company ở Los Angeles ra lệnh xuất kho, Thánh Tượng được cung nghinh chở đến Thánh Thất, và Đồng Đạo đã qui tụ hơn 50 người cung nghinh đón chào..., các anh chị em đang làm việc thì xin nghỉ làm, các em sinh viên học sinh đang đi học thì xin về sớm, các cô bác, bà lão đang ở nhà giữ cháu nội, cháu ngoại thì dàn xếp vào Thánh Thất...mọi người hân hoan vào Thánh Thất cung nghinh đón Thánh Tượng. Hai mươi bốn (24) lá cờ Đạo, cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa được dàn dựng tại cổng đón chào Đức Ngài. Cờ Phướn cũng được vươn lên tỏ vẻ vui mừng cung nghinh Đức Ngài. Hai mươi bốn (24) người, già trẻ lớn nhỏ, đứng cầm cờ tại Cổng Tam Quan nghinh đón Đức Ngài...

Thời tiết Tháng Tư là thời tiết đẹp của Thành Phố Houston, nhưng hôm đó theo dự báo thời tiết là mưa suốt ngày vậy mà mọi người cũng không chùn lòng...cùng nhau đứng ngoài trời nghinh đón Thánh Tượng Đức Ngài...Nhưng như một bầu phép lạ, khi Thánh Tượng vừa đến Cổng Tam Quan thì trời quang, mây tạnh, tia nắng đầu tiên trong ngày hé lộ. Xe chở Thánh Tượng qua cổng Tam Quan tiến vào hành lễ.

Khách đặc biệt của Thánh Thất ngày hôm đó có 3 người: Anh Trần Đức Hậu và bạn, cùng Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Ông Lưu Quý Tùng. Anh Trần Đức Hậu là người đã tạo Thánh Tượng và hiến tặng Thánh Tượng cho Thánh Thất Kim Biên 10 năm trước đây cũng là người giúp lấy Thánh Tượng ra khỏi bàn tay của chánh quyền Campuchia và nhà cầm quyền Việt Nam, và cùng hợp tác với Cao Đài Hải Ngoại - Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đưa Thánh Tượng qua Hoa Kỳ...và một lần nữa anh hiến tặng Thánh Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

Xe chở Thánh Tượng có sự hân hoan đón nhận của Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế vào cổng Tam Quan tiến thẳng giữa hai hàng cờ và dừng lại trước Trụ Phướn kính lễ Đức Chí Tôn rồi được đưa vào đứng trước Thánh Thất.





Quốc Sĩ, Quyền Đầu Tộc Đạo Trịnh Quốc Thế đọc diễn văn cung nghinh Thánh Tượng. Ông diễn đạt “ Hôm nay chúng tôi vô cùng vui mừng và xúc động tổ chức Lễ Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Hộ Pháp, Giáo Chủ Hữu Hình của Đạo Cao Đài từ Tản Quốc về Mỹ Quốc tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

Trước hết chúng tôi xin chào mừng hai vị Mạnh Thường Quân Trần Đức Hậu và bạn hữu. Anh Trần Đức Hậu đã thiện nguyện đứng ra tạo Thánh Tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành từ Đà Nẵng Việt Nam đưa sang Campuchia và đã an vị tại chỗ đặt Liên Đài của Đức Ngài khi Liên Đài được di dời về Thánh Địa Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh năm 2006...và hôm nay anh cũng chứng kiến cuộc lễ cung nghinh tại đây. Toàn thể đồng đạo Thánh Thất Houston ghi nhận công ơn của quý vị trong tinh thần thiện nguyện cao cả của quý vị mà càng đặc biệt hơn nữa là quý vị lại là những người không phải tín đồ Cao Đài, nhưng lại góp công góp sức góp của làm việc thiện nguyện cho Tôn Giáo Cao Đài... Chúng tôi vô cùng mến phục và xin chân thành biết ơn...

Chúng tôi cũng xin chào mừng Ông Trưởng Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và vùng phụ cận, Ông Lưu Quý Tùng đã dành thì giờ quý báu đến chứng kiến Lễ Cung Nghinh Thánh Tượng này.

Kính Thưa QuýLiệt Vị!

Chúng tôi cũng xin sơ lược trình bày các diễn biến quan trọng xoay quanh cuộc cung nghinh đón nhận đặc biệt này.

Như quý vị đã biết Đạo Cao Đài được Khai Đạo vào năm 1926, thời kỳ mà dân tộc Việt Nam đang oằn oại dưới chế độ cai trị thời Pháp thuộc, thế mà Đức Chí Tôn qua huyền diệu Cơ Bút, giáng ban trách nhiệm cho Đạo Cao Đài qua 2 câu đối:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục
Đài Tiên Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền



Đức Chí Tôn cho thành lập nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để đưa con người đến trình độ thực thi Hoà Bình Chung Sống - Tự Do - Dân Chủ.

Với Thiên Lệnh này dĩ nhiên tất cả các vị Tiên Khai Đại Đạo đều phải chịu nhiều thử thách cam go từ thực dân Pháp qua các chế độ độc đảng độc tài chưa có tự do dân chủ, đặc biệt là chế độ vô thần của chính quyền Cộng Sản, một chế độ mà họ không thể chấp nhận mục tiêu hòa bình chung sống dân chủ tự do. Riêng Đức Hộ Pháp phải chịu nhiều khổ đau nhất vì Ngài được Đức Chí Tôn tấn phong nhiều chức vụ cao cấp và quan trọng nhất như chức phẩm Hộ Pháp Chương Quản Hiệp Thiên Đài, và kế tiếp Ngày 08 Tháng 11 Năm 1935 Đức Ngài lại được phong cầm quyền Thống Nhất Chánh Trị Đạo Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài - Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Với phẩm tước Thiên Phong này, Ngài đương nhiên là Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế, có toàn quyền lãnh đạo cả hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Vì vậy Đức Ngài phải chịu nhiều nạn lớn khổ đau như sau:

Ngày 25 Tháng 6 Năm 1941, khi đang chỉ huy xây cất Tòa Thánh Tây Ninh, nhà cầm quyền Pháp đến bắt và lưu đày Ngài đến hoang đảo Madagascar trong rừng sâu biển độc cùng một số chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng, đặc biệt trong số chức sắc bị lưu đày có vị Sĩ Tải Đồ Quang Hiến luôn luôn phò tá săn sóc Ngài tận tình và cứu mạng Ngài nhiều phen. Sau khi Đức Hộ Pháp được đưa

về Việt Nam thì Sĩ Tải Hiền đã qui tiên, hiện nay thân xác còn nằm tại hoang đảo. Nhờ lòng trung kiên này mà Sĩ Tải Hiền đã được đắc Thánh và thường về cơ hướng dẫn các chức sắc trên đường phục vụ Đạo Pháp. (Đức Thánh Hiền là cậu ruột của Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương và Quốc Sĩ Nguyễn Thừa Long)



Vào Ngày 27 Tháng 9 Năm 1946 Đức Ngài được trả tự do và được đưa về Sài Gòn. Ngài lưu lại Sài Gòn một tuần lễ tại nhà của Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội (cũng là thân phụ của Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương và Quốc Sĩ Nguyễn Thừa Long). Sau đó Đức Ngài đến Tòa Thánh Tây Ninh vào Ngày 30 Tháng 8 Năm Bính Tuất. Liên sau đó Đức Ngài triệu tập Hội Nghị Nhơn Sanh và tiếp tục hoàn thành việc xây cất Tòa Thánh vào năm 1947 và làm Lễ Khánh Thành vào năm 1955.

Vào đêm 4 rạng ngày 5 Tháng 1 Bính Tuất (Năm 1956) lúc 3:30 am, Đức Hộ Pháp phải tự lưu vong tị nạn tại Nam Vang Campuchia để có tự do tiếp tục đấu tranh thành lập tổ chức Hòa Bình Chung Sống vận động thống nhất đất nước trong hòa bình và tiếp tục lãnh đạo Hội Thánh đang hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh... Vì lúc bấy giờ, tướng lãnh Cao Đài Nguyễn Thành Phương, nhận lệnh chánh phủ Ngô Đình Diệm khủng bố Đức Ngài và bắt giam một số chức sắc Cao Đài thời bấy giờ.

Vào Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Năm 1959 Đức Hộ Pháp qui thiên lúc 12:30pm tại Kim Biên Tông Đạo Nam Vang. Trước khi lâm chung Ngài lưu lại một bài thi trong đó có hai câu kết đầy ngậm ngùi Thương Đòi Mến Đạo:

Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp
Tô điếm non sông Đạo lẫn Đòi!



Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền Cộng Sản, đứng trước uy tín và Đức tin của hơn 5 triệu tín đồ Cao Đài; họ ra lệnh giải thể toàn bộ Hội Thánh Cao Đài; họ lập bản án Cao Đài; họ vu khống đủ điều nhằm triệt hạ uy tín Đức Hộ Pháp và gần đây nhất họ cho đập tượng Đức Hộ Pháp ở Hộ Pháp Đường Tòa Thánh Tây Ninh và tại Thánh Thất Kim Biên Campuchia như qui vị đã biết.

Đối với Đức Ngài chúng tôi tuyệt đối theo gương Đức Ngài về mọi phương diện đặc biệt là lòng yêu nước, yêu dân, yêu Đạo của Đức Ngài luôn trong sáng cho dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Hôm nay trong không khí cung nghinh đón Thánh Tượng Đức Ngài từ Campuchia sang Mỹ Quốc trong hoàn cảnh đặc biệt này chúng tôi rất ngậm ngùi nhìn hai bàn tay ban phép lành bị chặt đứt như nói lên ý nghĩa là Ngài cùng chịu hoạn nạn với chúng sanh. Riêng chúng tôi tự hứa với Đức Ngài là sẽ làm lành lại vết thương từ bi này và sẽ cố gắng noi gương Đức Ngài một lòng một dạ phụng sự chúng sanh, phát huy Đại Đạo tại Hải Ngoại đến hơi thở cuối cùng.”

Từng lời Quốc Sĩ Trinh Quốc Thế là từng lời tràn đầy xúc động kính nhớ Đức Ngài Hộ Pháp...

Quốc Sĩ Thế cũng nhắc đến sự hoạt động không ngừng nghỉ và góp công góp sức trực tiếp của Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ, Đạo Hữu Từ Bửu Long, Hiền Tài Trinh Ngọc Túy, CTS Trinh Quốc Trung, và ngoài ra còn nhiều anh em khác nữa: Hiền Tài Trinh Quốc Tuấn, CTS Nguyễn Minh Tài, CTS Nguyễn Minh Tâm... chưa kể hết...



Kế tiếp là lời phát biểu của mạnh thường quân, Anh Trần Đức Hậu “Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự buổi cung nghinh Thánh Tượng Đức Hộ Pháp rất trang trọng tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas như thế này. Tôi trọng tin đây là nơi xứng đáng nhất để trao tặng Thánh Tượng Đức Ngài, người mà chúng tôi thương mến và cảm phục. Trong vấn đề đưa Thánh Tượng sang Hoa Kỳ tôi không thể không nhắc đến sự giúp đỡ nhiệt tâm của Bác Sĩ Ngân (Bopha Phụng) và Bà Nguyễn Út Chợ, hai người đàn bà chân yếu tay mềm nhưng tin thần quật cường và sự cố gắng hết sức mình giúp bảo vệ Thánh Tượng và chuyển đưa qua Hoa Kỳ.”

Anh tuyên bố “Tôi xin công hiến Thánh Tượng Đức Ngài cho Thánh Thất Cao Đài Houston Texas”

Người bạn của Anh Hậu, không muốn đưa biệt danh, cũng có đôi lời “ Tôi là bạn thân của Anh Trần Đức Hậu, chúng tôi nghiên cứu đến các cơ sở chính quyền tiểu bang ở Austin, chính quyền thành phố Houston, và những nguồn hồ sơ lưu trữ cùng tham khảo với những vị danh nhân mà chính những người tố cáo Ông Trịnh Quốc Thế đưa cho chúng tôi và chúng tôi xác nhận được rằng tất cả những điều tố cáo đó không có cơ sở, bịa đặt và không đúng sự thật. Vì thế Anh Hậu quyết tâm hiến Thánh Tượng cho Thánh Thất”

Ông Lưu Quý Tùng phát biểu “Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự buổi cung nghinh Thánh Tượng Đức Hộ Pháp đầy ý nghĩa và xúc động. Tôi xin chúc mừng cho Thánh Thất Cao Đài Houston Texas thành công trên con đường phụng sự Đạo Pháp nhất là được hưởng hồng ân và sự Hộ Trì của Đức Ngài. Tôi có cảm nhận Đức Ngài muốn về Thánh Thất Houston.



Một điều rất đặc biệt của ngày hôm đó là khi mở thùng, thì mọi người tìm trong Thánh Tượng có một bức tâm thư của chị Nguyễn Thị Chợ từ Thành Phố Phnompenh Campuchia kính gửi toàn đạo hữu hải ngoại. Cô HT Trịnh Ngọc Túy đọc bức tâm thư “ Cambodia 19 Tháng 1 Năm Đinh Dậu

Hiền muội Nguyễn Thị Chợ có đôi lời gửi đến huynh tỷ lời nói chân thành và biết ơn. Thời gian qua có tặng Bức Tượng của Đức Tôn Sơn Hộ Pháp cho Thánh Thất Kiêm Biên, đồng đạo rất vui mừng, nhưng không ngờ sự việc đã thay đổi thì hiền muội rất đau buồn khi xa rời Bức Tượng thân yêu của Thầy mà muội tôn kính không biết nói nên lời gì, viết lên mà nước mắt cứ mãi buông ra, mà lời nói cũng ghen muội chỉ có chút tình thương nhỏ mọn mà gửi đến cho huynh tỷ nơi xứ người cùng với Đức Tôn Sư và muội có xin một điều là tượng an vị xong xin gửi hình cho muội cũng vui với. Nếu huynh ty nào nhận được thư này cho muội gửi lời thăm hết tất cả và muội cầu Đức Chí Tôn Phật Mẫu ban ơn lành cho toàn thể huynh tỷ đệ muội và cầu mong sớm phục quyền cơ Đạo. Hết lời có gì sai sót xin thứ lỗi cho.

Út Chợ Cambodia! Xin chào!”

Thời tiết giờ hôm đó thật đẹp, mọi người cùng vái lạy Đức Ngài, hân hoan đưa Ngài vào Tịnh Tâm Đài tạm để chờ ngày xây Đài Tượng Niệm Đức Ngài...

Lá Thư của Chị Út Chợ

Cambodia 19 - tháng giêng - năm丁丑
 dân
 kiến muối nguyên thì chi ở -
 có đôi lời gởi đến Huỳnh Tỷ - lời
 nói chân thành - và biết ơn - thời
 gian qua có bạn Biệt Lòng của đức
 tôn sư hộ pháp, cho thành thất (sấm
 biến - dạy đạo rất vui mừng -
 nhưng ở ngộ sư biết đã thay đổi
 thì biết muối rất đản buồn -ishi
 rồi La Biê buồn - thân yêu của thầy -
 mà muối dạy môn sư - ở Biệt nói
 lên lời gì - viết lên mà nước mắt
 cứ mãi buồn xa - mà lời nói cũng
 yên - muối chi có như tiều thưng
 nhà môn mà gởi đến cho Huỳnh
 Tỷ - nói với người - cũng với đức tôn
 sư - và muối có hình mặt điện là
 thầy an di Sơn - sinh gởi Hít cho
 muối cũng với rồi - nếu Huỳnh
 Tỷ nào nhận được thì này - cho muối
 gởi lời thăm hết tất cả - và muối

T.T BOOK

0 0 0 0 0 0
 muối bán - đức chi tôn - đức phát
 mẫu bán ở lãnh cho bán thể
 Huỳnh Tỷ để muối - và cái may sống
 phụng quyền có đạo - Hết rồi có chi dai
 số tin thì lời cho -
 út chố - Cambodia
 xin chào

Một số hình ảnh Ngày Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Hộ Pháp































ĐỨC CHÍ TÔN HÀNH PHÁP TẠI KIÊM BIÊN

Tại Đền Thánh, thời Tý đêm 24 tháng 5 năm Mậu Tý (dl. 30-06-1948)

Bản Đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kiêm Biên năm 1927, đăng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho vị Phối Sư Hương Lự¹ của chúng ta đây được thông công cùng Ngài, nhờ nghe, nhờ thấy, truyền pháp cho Bản Đạo.



Khi nọ, Chí Tôn biểu Bản Đạo lại kê “bàn viết” có sắp một dãy nhựt trình đăng rút ra hai tờ. Ngài lại dạy chị chúng ta là bà Phối Sư Bảy đứng bắt ấn, kể Bản Đạo trải hai tờ nhựt trình sau lưng mà bà chị vẫn không biết. Tới lúc bắt ấn rồi, Bản Đạo thưa: “Đã trải rồi”. Tức thì bà chị nhảy ngược lại, đập hai tờ nhựt trình. Bản Đạo không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn biểu coi hai chơn có đập cái gì. Bản Đạo coi chơn trước giở lên là hình Tưởng Giới Thạch, đập ngay trên đầu, còn chơn sau Bản Đạo biểu giở nhón lên, coi thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nước Mỹ đập ngay ngực và miệng. Đức Chí Tôn nói với Bản Đạo rằng: **“Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đạo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu”**. Ngày nay, chúng ta đã thấy tưởng chừng như Chí Tôn đã khiến mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, kinh luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị này chẳng khác như Đức

Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh kinh. Bản Đạo dám chắc sự bí mật mà Bản Đạo thấy Chí Tôn hành pháp buổi nọ, đã kết liễu ngày hôm nay.

Ấy vậy, chúng ta phải chịu nhọc một chút đăng nghinh tiếp họ, trong buổi lễ này.

Bản Đạo tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ này, biết chừng đâu, cũng sẽ được hạnh phúc như đi truyền giáo bên Mỹ sau này mà chớ.

Bản Đạo để lời cảm ơn toàn cả nam nữ và các bí pháp ấy chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng trong thời gian ngắn ngủi sau đây.

HẾT

1- Bà Hồ Thị Lự người tỉnh Gia Định. Người bạn đời của Bà là Cụ Cao Hoài Ân, vị thẩm phán đầu tiên tại Việt Nam. Bà có 3 con (2 nam và 1 nữ) đều theo đạo Cao Đài và là những chức sắc trọng yếu của nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Con trưởng nam là Thời Quân Cao Tiếp Đạo, Thứ Nữ là Giáo sư Hương Cường và quý tử là Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang.

TRONG SỐ NÀY

- 1***- Phạt tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, hoa Kỳ ngày 18-4-201701
- 2***- Thông báo ngày 24-4-2017 của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại (gọi tắt là Cao Đài Hải Ngoại) v/v Phạt Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ vào lúc 4.00 PM ngày 18-4-201702
- 3***- Hình ảnh cung nghinh Phạt Tượng Phạm Hộ Pháp @ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, vào lúc 4 giờ chiều ngày 18-4-201703
- 4***- Đức Chí Tôn hành pháp tại Kim Biên (đàn cơ ngày 30 tháng 6 năm 1948) 27

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ

Trong Bản Tin Thế Đạo số tới (Số 70), chúng tôi sẽ tường thuật về Lễ An Vị Long vị Đức Phật Mẫu @ Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu tổ chức vào lúc 5 giờ chiều (giờ Úc Châu) ngày 16-4 năm 2017.

Xin quý Hiền Huynh Hiền Tỷ đón đọc.

Ngoài ra quý Hiền Huynh Hiền Tỷ nào chưa nhận được Bản Tin Thế Đạo qua email, xin vui lòng cho chúng tôi biết (**qua email banthedao@comcast.net**) phương danh và email của quý vị, chúng tôi sẽ đáp ứng ngay.

Trân trọng thông báo.

Bản Tin Thế Đạo

**ĐỌC & CỔ ĐỘNG
BẢN TIN THẾ ĐẠO**